

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองการสื่อสารมวลชน กรมสารนิเทศ www.mfa.go.th

หัวข้อเรื่อง : “รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงการต่างประเทศได้เล่าถึงการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากเกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้นำคนไทย
ในเมืองอู่ฮั่นจำนวน ๑๓๘ รายเดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้ว โดยต่อมาคนไทยทั้ง ๑๓๘ รายได้เข้าสู่
ขั้นตอนของการคัดกรองและเข้าพักที่อาคารรับรองสวัสดิการกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ เพื่อดูอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน
เชื่อว่า พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศคงจะโล่งใจกันแล้วที่เพื่อนร่วมชาติของเราได้กลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยและ
ได้รับการดูแลอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดกันแทบจะในทุกด้าน รัฐบาลและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า
ได้แสดงไมตรีจิตของมิตรแท้ด้วยการส่งกำลังใจให้รัฐบาลและประชาชนชาวจีนในการฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วย
ความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อสังคมโลก นอกจากนี้ ไทยยังได้มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่จีน โดยเมื่อวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายภัสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนกระทรวง
การต่างประเทศมอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทย จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่สภาอากาศไทยเพื่อส่งมอบ
ต่อไปยังสภาอากาศจีน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทางการแพทย์ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้
บริจาคสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคฯ
โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) ในเที่ยวบินที่มีภารกิจเคลื่อนย้าย
คนไทยในเมืองอู่ฮั่นและพื้นที่ใกล้เคียงกลับประเทศไทยโดยสมัครใจเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารถึงนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจรัฐบาลจีนในการรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้ให้ผ่านพ้น
ไปได้ด้วยดี และขอบคุณฝ่ายจีนที่ดูแลชาวไทยในเมืองอู่ฮั่นและพื้นที่อื่น ๆ ของจีนเป็นอย่างดี รวมทั้งยืนยัน
ความพร้อมของไทยที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจีนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
